

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)



เทศบาลตำบลกุฎประทาย
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

การวางแผนพัฒนาเทศบาล เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรชุมชน ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างแท้จริง

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลกุดประทายนี้ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม และการกำหนดนโยบายในการพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดประทายได้พิจารณาถึงนโยบายของรัฐบาลหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสาธารณูปการ สาธารณูปโภค สังคม เศรษฐกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนี้เทศบาลตำบลกุดประทาย สามารถทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ ซึ่งจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อจัดทำคำของบประมาณในการดำเนินงานของแต่ละปีต่อไป

เทศบาลตำบลกุดประทาย ขอขอบคุณผู้แทนประชาคม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ข้อมูลเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลกุดประทาย

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ ๑	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกุดประทาย	๑
ส่วนที่ ๒	ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๖
ส่วนที่ ๓	การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๑๗
	- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๑)	๑๘
	- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๒)	๒๐
	- โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๒/๑)	๔๖
	- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)	๔๗
ส่วนที่ ๔	การติดตามและประเมินผล	๕๑
ภาคผนวก		

ภาคผนวก